

Số: 178/KH- PGDDĐT

Vĩnh Thuận, ngày 18 tháng 10 năm 2017

**KẾ HOẠCH**  
**Tổ chức tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy**  
**trong học sinh năm học 2017-2018**

Căn cứ Quyết định số: 1001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 27/6/2011 về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy;

Thực hiện Kế hoạch số 98 /KH-BCĐ, ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh về Kế hoạch công tác phòng chống ma túy đến năm 2020;

Thực hiện Kế hoạch của Sở GD&ĐT Kiên Giang về tổ chức tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, học viên trong năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch với các nội dung cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU**

- Cung cấp cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về tác hại và các tệ nạn liên quan đến ma túy; giúp học sinh hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh trong công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy; kiên quyết phòng, chống tệ nạn ma túy, xóa bỏ và không để xảy ra tệ nạn ma túy trong trường học; kết hợp với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

- Phát động phong trào học tập, tìm hiểu về Luật phòng, chống ma túy, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy trong cán bộ, giáo viên và học sinh tại các trường Trung học cơ sở bàn huyện Vĩnh Thuận. Tổ chức các hội thi về phòng, chống ma túy trong trường học.

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên bộ môn giáo dục công dân, cán bộ Đoàn – Đội trong các trường học để cập nhật kiến thức và nắm bắt tình hình mới về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy và một số tệ nạn xã hội khác ở trong nước và địa phương. Từ đó, giúp đội ngũ cán bộ chuyên trách tổ chức xây dựng kế hoạch phòng, chống ma túy phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm.

**II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN**

**1. Công tác giáo dục và tuyên truyền**

- Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn ma túy trong học sinh các trường Trung học cơ sở thuộc địa bàn huyện với các nội dung: Các loại ma túy phổ biến hiện nay và tác hại của ma túy, biện pháp phòng, chống

